

Source :

มติชน

Date : 25 มี.ค. 2561

Page : 11

No: 61098041

เชียงใหม่ทางคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ห้องประชุมกลาง อาคารหอพัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน และประชาสังคม อาทิ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เชียงสวยหอม มือเย็นเมืองเย็น และภาคีคนรักเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายเฉลิมพล แชนเพชร ประธานภาคีเชียงใหม่ นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ประธานชมรมรมบมบ หรือยามเฝ้าดอยสุเทพ จัดเสวนาระดมความคิดเห็นขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ โดยมีตัวแทนกลุ่มเปิดอภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มข้น

ขณะที่ด้านหน้าห้องประชุมมีการจัดบอร์ดนิทรรศการภาพถ่ายโครงการก่อนและหลังการก่อสร้างบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลอยู่ติดเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ในกระแสต่อต้านในขณะนี้ โดยเฉพาะจำนวน 45 หลัง ที่อยู่ในที่สูงชัน เสี่ยงต่อการพังทลาย

ส่วนในเวทีเสวนามีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยเชื่อว่า มีช่องทางในการต่อสู้เพื่อขอเพิกถอน และระงับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว พร้อมเดินหน้าฟ้องหน่วยงานของรัฐที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ และขอให้ทำประชาพิจารณ์โดยเร่งด่วน เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และชื่นชมในทรัพยากรธรรมชาติที่

เหลืออยู่ เรียกร้องให้รื้อทิ้งและฟื้นฟูป่ากลับคืน แม้จะสูญเสียงบประมาณการก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท ปลัดท้อง จอมแฉ หรือนายบุญญฤทธิ์ นิปวนชัย ปลัดอำเภอแมริม ได้เดินทางมารับฟังการเสวนาและแนะนำแกนนำภาคประชาชนให้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังอำเภอเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หลังการเสวนาที่ประชุมมีการตั้งกรรมการมูลนิธิ รักผืนป่าดอยสุเทพ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจเร่งด่วน ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ก่อนที่เวลา 17.20 น. ทั้งหมดร่วมกันเดินเท้าไปยังสันเขื่อนเก็บน้ำหนองจอก เพื่อชมโครงการก่อสร้างบ้านพักในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ พร้อมทำพิธีกรรมให้กำลังใจคืนผืนป่า รวมทั้งมอบป้ายไว้นิล ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ให้ตัวแทนนำกลับไปติดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่ร่วมกันเคลื่อนไหวขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ

นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 14.00 น. กลุ่มดังกล่าวได้นำจดหมายเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ชี้แจงโครงการก่อสร้าง และยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อให้ปรับปรุงระเบียบการใช้พื้นที่ราชพัสดุ ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ พร้อมเตรียมเข้าพบ ผบ.มทบ.33 เพื่อหารือถึงการระงับโครงการอย่างเด็ดขาดให้เร็วที่สุด

Source :

ไทยรัฐ

Date : 25 ส.ค. 2561 Page :

๒๔

No :



ความสำคัญของวิสัญญีแพทย์

๒๒ คำว่า ถ้าอยากสวยได้โดยแพทย์ อิตมานานแล้ว แต่ก็มีปัญหาไมใช่น้อย เช่นเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องไม่มีวิสัญญีแพทย์

แพทย์คนหนึ่ง รับผ่าตัดดูดไขมันให้สาวอายุ 17 เริ่มผ่าตัดดูดไขมันเมื่อตอนสองทุ่ม ระหว่างผ่าตัดสาว 17 ไม่มีอาการผิดปกติ แต่จะหายใจเร็วและแรงเวลาเจ็บมิได้หายใจเร็วที่แสดงว่าหอบ แต่เมื่อเห็นริมฝีปากเขียว จึงใช้มืออังที่จมูกก็พบว่าไม่หายใจแล้ว

เห็นรูمانةตาขยายแบบถาวรหมดความรู้สึกไป 4 ชั่วโมง

หยุดหายใจไปประมาณไม่ต่ำกว่า 4 นาที ได้พยายามกู้ชีพแต่ไม่สำเร็จ

บิดามารดา ของผู้เสียชีวิตได้ร้องเรียนต่อแพทยสภา แพทยสภาพิจารณาแล้วเห็นว่า แพทย์นี้ทำการผ่าตัดโดยไม่มีวิสัญญีแพทย์คอยเฝ้าสัญญาณชีพของผู้ป่วย ส่วนพยาบาลที่ช่วยเหลือก็ไม่ปรากฏว่าผ่านการอบรมด้านวิสัญญีแต่อย่างใด

แพทยสภามีมติให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ผู้นั้นเป็นเวลา 2 ปี แพทย์ผู้นั้นไม่พอใจจึงไปฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งแพทยสภาเสีย

ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาที่ ๐.799/2556 วินิจฉัยว่า แพทย์ได้ผ่าตัดดูดไขมันครั้งนี้โดยไม่ได้มาตรฐานที่ผู้ประกอบวิชาชีพจักต้องมี

นอกจากนี้ ขณะดูดไขมันคนไข้อายุเพียง 17 ปี ยังไม่มีหนังสือรับรองจากบิดามารดา ทั้งการผ่าตัดดูดไขมันมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำ อีกทั้งแพทย์ผู้นี้ยัง ใช้น้ำซึ่งหมดอายุแล้ว กับคนไข้โดยแพทย์ไม่ทราบว่ายามีหมดอายุแล้ว

แสดงว่า มิได้ระมัดระวัง ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบุคคลในฐานะเดียวกันกับแพทย์ผู้นี้จักต้องมี

กรณีจึงฟังได้ว่า แพทย์ได้ผ่าตัดดูดไขมันโดยไม่รักษามาตรฐานในระดับที่ดีที่สุด

และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยจริง การที่เขาถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลา 2 ปี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง

ส่วนบิดามารดาผู้ตายจะฟ้องร้องแพทย์เป็นคดีอีกต่างหาก ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

สาวๆอยากสวยทั้งหลาย ฟังระวัง!